

Pakikipag-usap nang mas mahusay, mas mabilis, abot-kayang seguro sa sasakyan

Nobyembre 25, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay naglunsad ng isang website, care-first.alberta.ca, sa mga plano ng probinsya para sa pinahusay, mas mabilis at mas murang seguro sa sasakyan.

Sa susunod na dalawang taon, ang sistema ng seguro sa sasakyan ng Alberta ay sasailalim sa malaking pagbabago. Upang matiyak na ang mga Albertan ay may impormasyong kailangan nila upang maunawaan ang paglipat sa bagong Care-First system, ang gobyerno ng Alberta ay naglunsad ng isang website upang ipaliwanag ang mga pagbabago at benepisyong.

Nakatuon ang website sa pagpapaliwanag kung paano magbibigay ang bagong sistema ng seguro sa sasakyan ng mas mahusay na mga benepisyong medikal at mas mabilis na suporta sa kita. Sa ilalim ng sistemang nakatuon sa pangangalaga, tatagal ang mga benepisyong iyon sa buong panahon ng pagbawi para sa mga Albertan na nasugatan sa mga banggaan. Bilang karagdagan, ang mga Albertan ay makakatipid sa gastos hanggang \$400 bawat taon sa ilalim ng bagong sistema.

"Tinitiyak namin na ang mga Albertan ay makakatipid ng pera sa kanilang Seguro sa sasakyan kapag ipinatupad ang bagong Care-First system, at gusto naming ibigay sa kanila ang impormasyong kailangan nila kung paano madagdagan at maihahatid ang kanilang mga benepisyong nang mas mabilis."

Nate Horner, Pangulo ng Lupon ng Treasury at Ministro ng Pananalapi

"Ang mga chiropractor ay isang pangunahing bahagi sa pagtulong sa mga biktima ng aksidente na makuha ang pinakamahasag na pangangalaga at ibalik ang kanilang kalidad ng buhay. Ang mga reporma ng Pamahalaan ng Alberta sa Seguro ng sasakyan ay tumutulong sa amin na magbigay ng mas mahusay at mas mabilis na pangangalaga sa chiropractic sa mga nangangailangan nito. "

Dr. Jacqueline Boyd, pinuno, Chiropractic Association ng Alberta

Ang batas na magpapatupad ng mga pagbabago ay ipakikilala sa tagsibol ng 2025. Kung papasa, aabutin ng mga kasosyo sa industriya ang susunod na dalawang taon upang ipatupad ang mga pagbabago, kabilang ang pagbuo ng 3.4 milyong bagong patakaran sa seguro sa sasakyan.

Mabilisang kaalaman

- Ang pamahalaan ng Alberta ay ipapatupad ang unang pribadong modelo ng Care-First sa Canada.
- Ang sistema ng Care-First sa seguro ng sasakyan ay ipapatupad sa Enero 2027.

Kaugnay na impormasyon

- [Ang website ng Care-First](#)
- [Reporma sa seguro sa sasakyan](#)
- [Mga pagbabago sa mga ulat sa seguro ng sasakyan sa Alberta](#)

Mga katanungan ng media

[Justin Brattinga](#)

587-357-2956

Press Secretary, Treasury Board and Finance